



๑๑ มกราคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ขอข้อมูลและเชิญชวนเข้าร่วมโครงการเพื่อจัดตั้งศูนย์ USO Net
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน
สิ่งที่ส่งมาด้วย

๑. แผนพับประชาสัมพันธ์โครงการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง และเพื่อสังคม
๒. แบบขอรับการจัดตั้งศูนย์ USO Net
๓. ข้อตกลงร่วมแนวทางในการปฏิบัติ บริหารจัดการ และดำเนินงานศูนย์ USO Net

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ทำสัญญากับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้เป็นที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการ “โครงการสำรวจพื้นที่และออกแบบรายละเอียด (Detail Design) การจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ จำนวนประมาณ ๔,๐๐๐ หมู่บ้าน” เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) ของรัฐบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเป็นไปตามเป้าหมายให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านของประเทศไทย สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ให้อินเทอร์เน็ตเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้งานได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ในกรณีนี้ สำนักงาน กสทช. จึงอยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่หมู่บ้านจำนวน ๓,๙๒๐ หมู่บ้าน ที่อยู่นอกเป้าหมายการดำเนินงานที่กำหนดไว้ของรัฐบาล (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) อย่างไรก็ตาม ในการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่หมู่บ้านจำนวน ๓,๙๒๐ หมู่บ้านดังกล่าวนี้ พบว่าปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของการดำเนินการอย่างมีนัยสำคัญ ได้แก่ กำหนดพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมาย ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างถูกต้อง แม่นยำ สอดคล้องกับข้อเท็จจริง และมีความเป็นปัจจุบัน อันจะทำให้สามารถแน่ใจได้ว่าการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในครั้งนี้จะไม่เกิดความซ้ำซ้อนกับการดำเนินงานของรัฐบาล ไม่เป็นการแทรกแซงกลไกตลาดในพื้นที่ที่มีบริการอยู่แล้วโดยภาคเอกชน ตลอดจนให้ทราบถึงต้นทุนที่แท้จริงของการดำเนินงานที่จะเกิดขึ้น ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวมีความจำเป็นที่จะต้องเร่งดำเนินการโดยเร็วเพื่อให้ได้ข้อมูลมาได้ทันต่อการใช้งานเพื่อให้การขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศเป็นไปตามระยะเวลาที่รัฐบาลได้กำหนดไว้

เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จำเป็นในการดำเนินการของโครงการและเพื่อประโยชน์ต่อโรงเรียน นักเรียน ชุมชนและประชาชนในชุมชน ในการเข้าถึงบริการสัญญาณโทรศัพท์และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่หมู่บ้าน ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านขอข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และขอเรียนเชิญโรงเรียนของท่านเข้าร่วมโครงการเพื่อจัดตั้งศูนย์ USO Net ในพื้นที่บริเวณของโรงเรียน ศูนย์ให้คำปรึกษาเพื่อการพัฒนา นวัตกรรม โทรศัพท์ ๐๙๔ ๖๒๔ ๙๖๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมดังกล่าวข้างต้นด้วย และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(อาจารย์ ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ อุตตมารัก)

ผู้จัดการโครงการ

วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์